



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ และ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๔๐๐๐๐๑	นายชยพัทธ์ จันทร์แดง
๒	๔๐๐๐๐๒	นายปัญญา จันทร์มา
๓	๔๐๐๐๐๓	นายจรัญ ทำบัวขา

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสราญราษฎร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต